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Viðhorf	Islenskra	skakmanna

Kyn
ResponseResponse CountCount

Kona 6	 7.9%

Karl 70	 92.1%

Total: 	76

ELO	stig
ResponseResponse CountCount

Ekki	með	ELO	stig 5	 6.6%

1500	eða	minna 3	 3.9%

1501	-	1700 9	 11.8%

1701	-	1900 24	 31.6%

1901	-	2100 11	 14.5%

2101	-	2300 13	 17.1%

2301	-	2500 9	 11.8%

2500	+ 2	 2.6%

Total: 	76

Aldur
ResponseResponse CountCount

61	+ 11	 14.7%

51-	60 15	 20.0%

41	-	50 23	 30.7%

21-	40 20	 26.7%

20	eða	yngri 6	 8.0%

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



2	of	6

Total: 	75

ResponseResponse CountCount

Tókstu	þátt	í	Reykjavik	Open	2014
ResponseResponse CountCount

Nei 56	 74.7%

Já 19	 25.3%

Total: 	75

Þátttaka	í	Reykjavik	Open
ResponseResponse CountCount

of tar 18	 24.0%

3 9	 12.0%

2 7	 9.3%

1 9	 12.0%

0 32	 42.7%

Total: 	75

Hvað	hefur	mest	áhrif	á	möglega	ákvörðun	þínu	um	þátttöku	í	Reykjavik	Open
VariableVariable Mikil	áhrifMikil	áhrif Einhver	áhrifEinhver	áhrif Engin	áhrifEngin	áhrif

Verðlaunafé 5	 7.0% 14	 19.7% 52	 73.2% Total: 	71

Andrúmslof t	og	stemming 40	 54.8% 29	 39.7% 4	 5.5% Total: 	73

Tækifæri	t il	að	tef la	við	sterkari
andstæðinga

51	 69.9% 17	 23.3% 5	 6.8% Total: 	73

Taf lstaður	(td	Harpan	2014) 18	 25.4% 37	 52.1% 16	 22.5% Total: 	71

Hliðarviðburðir 4	 5.7% 18	 25.7% 48	 68.6% Total: 	70

Tækifæri	t il	þátttöku	í	stóru
alþjóðlegu	móti

53	 72.6% 12	 16.4% 8	 11.0% Total: 	73
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Myndir	þú	vilja	að	umferðir	byrji	frekar	kl	15:00	en	16:30
ResponseResponse CountCount

Skiptir	ekki	mái 23	 30.7%

Nei 39	 52.0%

Já 13	 17.3%

Total: 	75

Hversu	ánægður	eru	með	Hörpu	sem	skákstað	(á	bilinu	1-100)
MeanMean Std.	Dev.Std.	Dev.

Hversu	ánægður	eru	með	Hörpu	sem	skákstað 79.7 24.5

Average	Values 79.67 24.46

Myndir	þú	vilja	að	fyrirkomulagi	mótisins	yrði	breytt	og	og	tekin	upp	flokkaskipt	mót	byggt	á	stigum
ResponseResponse 2500	+2500	+ 2301	-2301	-

25002500
2101	-2101	-
23002300

1901	-1901	-
21002100

1701	-1701	-
19001900

1501	-1501	-
17001700

1500	eða1500	eða
minnaminna

Ekki	meðEkki	með
ELO	stigELO	stig

Skiptir	ekki
mái

0
0.0%

1
16.7%

0
0.0%

1
16.7%

2
33.3%

2
33.3%

0
0.0%

0
0.0%

Total:

6

Eg	myndi
vilja	halda	í
opið
fyrirkomulag

0
0.0%

1
2.9%

7
20.6%

4
11.8%

15
44.1%

4
11.8%

2
5.9%

1
2.9%

Total:

34

Eg	myndi
vilja	sjá
f lokkaskipt
mót

1
2.9%

7
20.0%

6
17.1%

6
17.1%

7
20.0%

3
8.6%

1
2.9%

4
11.4%

Total:

35

Ef	að	mótinu	verður	breytt	og	tekið	upp	flokkaskipt	fyrirkomulag	hvaða	áhrif	hefur	það	á	áhuga	þinn	til
þátttöku	í	mótinu
ResponseResponse 2500	+2500	+ 2301	-2301	-

25002500
2101	-2101	-
23002300

1901	-1901	-
21002100

1701	-1701	-
19001900

1501	-1501	-
17001700

1500	eða1500	eða
minnaminna

Ekki	meðEkki	með
ELO	stigELO	stig

Skiptir	ekki
mái

0
0.0%

1
5.0%

4
20.0%

4
20.0%

4
20.0%

3
15.0%

2
10.0%

2
10.0%

Total:

20
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Neikvæð
áhrif

0
0.0%

2
7.4%

4
14.8%

4
14.8%

14
51.9%

3
11.1%

0
0.0%

0
0.0%

Total:

27

Jákvæð
áhrif

2
6.9%

6
20.7%

5
17.2%

3
10.3%

6
20.7%

3
10.3%

1
3.4%

3
10.3%

Total:

29

ResponseResponse 2500	+2500	+ 2301	-2301	-
25002500

2101	-2101	-
23002300

1901	-1901	-
21002100

1701	-1701	-
19001900

1501	-1501	-
17001700

1500	eða1500	eða
minnaminna

Ekki	meðEkki	með
ELO	stigELO	stig

Ef	að	mótinu	verður	breytt	og	tekið	upp	flokkaskipt	fyrirkomulag	við	hvaða	stigamörk	myndir	þú	telja	eðlilegt
að	miða
ResponseResponse 2500	+2500	+ 2301	-2301	-

25002500
2101	-2101	-
23002300

1901	-1901	-
21002100

1701	-	19001701	-	1900 1501	-1501	-
17001700

1500	eða1500	eða
minnaminna

Ekki	meðEkki	með
ELO	stigELO	stig

Skiptir
ekki	máli

0
0.0%

0
0.0%

1
12.5%

3
37.5%

1
12.5%

3
37.5%

0
0.0%

0
0.0%

Total:

8

1600 0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

2
100.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

Total:

2

1800 0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

2
28.6%

3
42.9%

0
0.0%

1
14.3%

1
14.3%

Total:

7

2000 1
3.2%

2
6.5%

9
29.0%

2
6.5%

10
32.3%

5
16.1%

1
3.2%

1
3.2%

Total:

31

2200 1
3.7%

7
25.9%

3
11.1%

4
14.8%

7
25.9%

1
3.7%

1
3.7%

3
11.1%

Total:

27

Ert	þú	að	hugleiða	þátttöku	í	Reykjavik	Open	2015
ResponseResponse CountCount

Veit	ekki 13	 17.1%

Nei 10	 13.2%

Já 53	 69.7%

Total: 	76

Allar	athugasemdir	eru	vel	þegnar
ResponseResponse CountCount
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23	responses

ResponseResponse CountCount

Viðhorf	t il	flokkaskipt ingar	eft ir	því	hvort 	viðkomandi	tók	þát t 	í	RO	2014
ResponseResponse JáJá NeiNei

Skiptir	ekki	mái 2	 33.3% 4	 66.7% Total: 	6

Eg	myndi	vilja	halda	í	opið
fyrirkomulag

9	 27.3% 24	 72.7% Total: 	33

Eg	myndi	vilja	sjá	f lokkaskipt	mót 7	 20.0% 28	 80.0% Total: 	35

Viðhorf	t il	flokkaskipt ingar	eft ir	fjölda	þát t töku	í	Reykjavik	Open
ResponseResponse 00 11 22 33 oftaroftar

Eg	myndi	vilja	sjá	f lokkaskipt	mót 16
45.7%

2
5.7%

4
11.4%

5
14.3%

8
22.9%

Total:

35

Eg	myndi	vilja	halda	í	opið
fyrirkomulag

13
39.4%

5
15.2%

3
9.1%

4
12.1%

8
24.2%

Total:

33

Skiptir	ekki	mái 3
50.0%

2
33.3%

0
0.0%

0
0.0%

1
16.7%

Total:

6

Frábært	mót	fyrir	unga	skákmenn	og	gott	fyrir	íslenskt	skáklíf!

Þetta	er	bara	eitt	af	betri	mótum	er	ég	hef	tekið	þátt	í	og	það	er	frábært	að	sjá	það	dafna	eins	og	það	hefur	gert.
Eina	sem	að	ég	tel	vera	ókost	við	svona	mót	eru	dagar	með	tveimur	umferðum	:)

Ef	að	mótinu	verður	breytt	og	tekið	upp	flokkaskipt	fyrirkomulag	við	hvaða	stigamörk	myndir	þú	telja	eðlilegt	að
miða	:	taka	upp	nokkra	flokka	2200-2000	,	2000-1800	1800-1600	og	opin	flokk

Flott	mót	sem	verður	enn	betra	með	flokkaskiptingu

Látið	mótið	snúast	um	skákhreyfinguna	í	heild	en	ekki	örfáa	menn.	Mótið	hefur	vaxið	vegna	heildarhugsunarinnar.

Þó	ég	sé	almennt	hlynntur	því	að	fokkaskipta	mótinu	finnst	mér	mjög	mikilvægt	að	breytingarnar	séu	gerðar	eftir
mikla	íhugun	og	góða	skipulagsvinnu.	Mér	finnst	það	alger	forsenda	fyrir	flokkaskiptingu	að	þátttakendafjöldi
minnki	ekki	svo	um	munar.	Mótið	er	mjög	vel	skipulagt	eins	og	er,	eins	og	sést	af	hverju	þátttakendametinu	af
öðru.	Ef	hægt	er	að	gera	mótið	spennandi	og	aðlaðandi	fyrir	stóran	hóp	fólks	með	flokkaskiptingu	þá	er	það
frábært!

Mjög	skákáhugamál!
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Flokkaskipt	mót	gæti	verið	áhugaverður	kostur.	Þó	ekki	viss	að	margir	vildu	borga	fullt	verð	til	þátttöku	í	b	eða	c-
flokki.	Flokkaskipting	gæti	t.d.	verið:	2000	+	og	svo	b-flokkur	0	-	2200	stig.	Þá	væri	t.d.	hægt	að	bjóða	2000	stiga
mönnum	þátttöku	til	að	gera	mótið	áhugavert	í	b-flokki,	þ.e.	fá	hóp	af	2000+	skákmönnum	til	að	taka	þátt	í	b-
flokknum.	Efnilegir	menn	með	rúm	2000	stig	væru	þá	fremur	kandídatar	í	a-flokkinn.	Harpan	er	fín	að	mörgu	leyti,
m.a.	staðsetningin.	Yfirleitt	rólegt,	en	stundum	minnir	hún	á	lestarstöð.

Ég	er	á	því	að	setja	stigalágmörk	inn	á	mótið	eins	og	vera	nema	kannski	lægri	t.d.	1600	stig

Flokkaskipt	fyrirkomulag	þarf	að	bjóða	upp	á	overlap.	amk.	100	stig	þannig	að	menn	hafi	val	um	hvort	þeir	reyna
að	keppa	uppfyrir	sig	eða	keppa	til	verðlauna	í	neðri	flokki.

Það	skiptir	ekki	stóru	máli	hvort	mótið	er	opið	eða	flokkaskipt.	Það	verður	alltaf	áhugavert.

10	umferða	mót	á	að	gefa	góða	möguleika	á	titiláföngum	og	því	er	óþarfi	að	flokkaskipta	mótinu

Yrði	erfitt	fyrir	skólafólk	að	mæta	í	allar	umferðir	klukkan	1500.

Það	væri	gott	fyrir	mig	ef	mótið	ætti	sér	stað	yfir	tvær	helgar.	Þá	er	auðveldara	að	komast	frá	vinnu	í	eina
vinnuviku.

Þetta	er	flott	eins	og	það	er	núna.	Ekki	breyta	því	sem	vel	gengur.

Frábært	skákmót	sem	er	öllum	sem	koma	að	undirbúningi	og	framkvæmd	til	mikils	sóma.

Mínar	skoðanir/athugasemdir	eru	byggðar	á	gamalli	reynslu	(ég	tefldi	1968-72	og	1984!)	og	þeim	áhrifum,	sem
áhorfandi	fær	af	mótum	eftir	það.	Okkur	gömlu	mönnunum	finnst	auðvitað	vanta	sterk,	lokuð	mót,	sem	við
upplifðum	fram	yfir	1990	og	sjáum	í	dag	í	gylltum	ljóma	fortíðar!	Opnu	mótin	gefa	hins	vegar	fleiri	nauðsynlegt
tækifæri	til	að	tefla	á	alþjóðlegu	móti	og	laða	líka	að	marga	erlenda	skákmeistara.	Ég	vil	svo	taka	fram,	að	svör
mín	við	spurningum	um,	hvað	hefur	mest	áhrif	á	þátttöku	mína	í	Reykjavík	Open	eru	settar	fram,	þótt	ég	reikni
ekki	með	að	tefla	á	fleiri	mótum.	Þær	sýna,	hvað	myndi	hafa	áhrif	á	mig,	ef/þegar	ég	byrja	að	tefla	aftur.

Með	auknum	fjölda	þátttakenda	á	hverju	ári	er	líklega	best	að	skipta	mótinu	í	tvo	flokka,	eða	a.m.k.	endurskoða
pörunarreglur.	Eins	og	staðan	er	núna	er	of	mikill	styrkleikamunur	og	háar	sveiflur	á	stigum	andstæðinga	í	skákum
fyrstu	umferðanna.

gens	una	sumus,	hasta	la	vista	baby.

Aðalspurningin	sem	mér	finnst	skipta	máli	varðandi	er	flokkaskiptingin	og	hún	er	mjög	óskýr	og	mætti	útskýra
hana	betur.	Ég	skil	ekki	hvað	er	verið	að	tala	um!

Fyrsta	umferð	mætti	vera	atskák

Þátttaka	mín	fer	algjörlega	eftir	því	hvort	mótinu	verður	breytt	eður	ei.	Ef	því	verður	breytt	verð	ég	ekki	með,	tefli
frekar	á	Haustmóti	TR.

Þar	sem	ég	bý	út	á	landi	er	talsvert	rask	að	fara	til	R.víkur	að	tefla	í	opnumóti.	En	maður	mundi	láta	sig	hafa	það,
held	ég.


